

รายงานสถานการณ์การผลิตสับปรดปัตตาเวีย ปี 2565

1. คำนิยาม

สับปรดปัตตาเวีย ปี 2565 หมายถึง สับปรดพันธุ์ปัตตาเวียที่มีการเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยรวมสับปรดปัตตาเวียที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เพาะปลูก เช่น สับปรดศรีราชา สับปรดบ้านคา สับปรดห้วยมุ่น

ลักษณะผลผลิตสับปรดปัตตาเวีย หมายถึง ผลผลิตสับปรดผลสดที่ตัดจุก และก้านออกแล้ว

2. สถานการณ์การผลิตสับปรดปัตตาเวีย ปี 2565

เนื้อที่เก็บเกี่ยวสับปรดปัตตาเวียทั้งประเทศ ปี 2565 ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากแนวโน้มราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับเพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงเน้นดูแลพื้นที่เดิมแทนการขยายเพิ่มพื้นที่ปลูก แม้ว่าราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดีก็ตาม ประกอบกับเกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น มันสำปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทูเรียน เงาะ และยางพารา ส่วนผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้ว เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต แต่ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากในปี 2565 ปุ๋ยเคมีและสารบำรุงผลผลิตมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกษตรกรจึงลดการใช้สารดังกล่าวลง และปรับเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน

ภาคเหนือ เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากแนวโน้มราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับเพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงเน้นดูแลพื้นที่เดิมแทนการขยายเพิ่มพื้นที่ปลูก ประกอบกับเกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น มันสำปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทูเรียน เงาะ และยางพารา สำหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต แม้ว่าบางส่วนประสบปัญหาโรคเหี่ยวสับปรดทำให้การใช้ฮอร์โมนชักนำการออกดอกไม่ได้ผลเต็มที่ รวมถึงปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกษตรกรจึงลดการดูแลรักษาลง ส่งผลให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นไม่มากนัก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากแนวโน้มราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับเพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงเน้นดูแลพื้นที่เดิมแทนการขยายเพิ่มพื้นที่ปลูก ประกอบกับเกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น มันสำปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บางรายปลูกแซมพืชหลัก และปล่อยทิ้ง สำหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต แม้ว่าปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรลดการดูแลรักษาลง แต่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตไม่มากนัก ผลผลิตในภาพรวมจึงยังคงเพิ่มขึ้น

ภาคกลาง เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับเพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงเน้นดูแลพื้นที่เดิมแทนการขยายเพิ่มพื้นที่ปลูก โดยแหล่งผลิตฝั่งตะวันตก

เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง เกษตรกรบางรายจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น มันสำปะหลังโรงงาน และอ้อยโรงงาน ส่วนแหล่งผลิตสำคัญฝั่งตะวันออก เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง เนื่องจากจังหวัดระยองที่เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เช่า เจ้าของที่ดินบางส่วนเตรียมจัดสรรเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จึงไม่อนุญาตให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวยาวนานอย่างสับปะรด ประกอบกับเกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น มันสำปะหลังโรงงาน บางรายปลูกแซมพืชหลัก และปล่อยทิ้ง ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต แม้ว่าบางส่วนประสบปัญหาโรคเหี่ยวสับปะรดทำให้การใช้ฮอร์โมนชักนำการออกดอกไม่ได้ผลเต็มที่ รวมถึงปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกษตรกรจึงลดการดูแลรักษาลง ส่งผลให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นไม่มากนัก

ภาคใต้ เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับเพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงเน้นดูแลพื้นที่เดิมแทนการขยายเพิ่มพื้นที่ เกษตรกรบางรายจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น ปาล์มน้ำมัน สำหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจากในปี 2565 ปุ๋ยเคมี และสารบำรุงผลผลิตมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรลดการใช้สารดังกล่าวลง โดยปรับเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนแต่ไม่ได้ผลมากนัก